

Mái nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp

Năm 2007, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các tổ chức: Câu lạc bộ giám đốc doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp trẻ. Sự ra đời của Hiệp hội đã đáp ứng được nguyện vọng của các doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là trong việc kết nối giữa lãnh đạo tỉnh, các cấp, các ngành với cộng đồng doanh nghiệp.



Các doanh nghiệp không ngừng đổi mới dây chuyền, công nghệ hiện đại vào sản xuất.

Ông Trần Quốc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Những năm qua, Hiệp hội thường xuyên phối hợp với các ngành tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh tới cộng đồng doanh nghiệp để triển khai thực hiện. Hiệp hội đã phối hợp với các ngành tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thường xuyên tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại, xây dựng thương hiệu. Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu tới năm 2020 Thái Bình có trên 9.000 doanh nghiệp, với vai trò trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho các doanh nhân, Hiệp hội đã phối hợp với các cấp, các ngành trong tỉnh tổ chức nhiều chương trình khởi nghiệp trong thanh niên để tư vấn về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cơ chế hỗ trợ của tỉnh, trọng tâm là thông tin về các lĩnh vực thủ tục pháp lý, vốn, thị trường, khoa học kỹ thuật, công nghệ..., tạo dựng



Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp ở Thái Bình xuất khẩu 100% sang thị trường nước ngoài.

pháp lý trong việc tiếp cận đất đai, thuế, hải quan, môi trường, tranh chấp pháp lý, duy trì chương trình và phê duyệt nhân để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của hội viên để đề nghị các cơ quan liên quan giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hiệp hội thường xuyên tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục

niềm tin khi quyết định khởi nghiệp. Ông Trần Quốc Khoa cho biết thêm: Mục tiêu hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là luôn hướng về hội viên, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng doanh nghiệp, thật sự là chỗ dựa tin cậy của hội viên. Do đó, từ chỗ chỉ có 187 hội viên của 3 tổ chức khi thành lập đến nay Hiệp hội đã thu hút được 1.390 doanh nghiệp tham gia, chiếm 26% số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, kể từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 là ngày Doanh

Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương



Tôi đánh giá rất cao vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trong việc phát triển doanh nghiệp và đặc biệt là đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với vai trò là ngôi nhà chung, Hiệp hội đã phối hợp với các sở, ngành, các địa phương, đặc biệt là ngành Công Thương thực hiện tốt việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cũng như định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó giúp các doanh nghiệp luôn đổi mới về công nghệ, thiết bị, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, giảm chi phí trong sản xuất, kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là nguồn thu ngân sách.

Ông Tô Xuân Cảnh, Tổng giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh



Qua tìm hiểu thị trường thế giới, Hào Cảnh nhận thấy các nước đòi hỏi ngày càng khắt khe không chỉ về mẫu mã mà còn về chất lượng sản phẩm. Vì thế, mặc dù đã có hai nhà máy sứ nhưng năm 2016 Hào Cảnh vẫn quyết định đầu tư một nhà máy mới có dây chuyền công nghệ cao, hiện đại nhất Đông Nam Á với nguồn vốn 300 tỷ đồng. Từ đó, sản phẩm của Hào Cảnh đã được khách hàng trong nước cũng như khách hàng trên thế giới chủ động đặt hàng. Đặc biệt hơn, sản phẩm sứ ở dây chuyền mới không chỉ đem lại giá trị lớn mà còn cạnh tranh được với sản phẩm của các nước Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ. Đó chính là hướng đi trước một bước trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 của Hào Cảnh. Để có được kết quả đó, thời gian qua, tỉnh cũng như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã hỗ trợ, đồng viên kịp thời cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi các nước. Do đó, đến nay sản lượng hàng xuất khẩu của Hào Cảnh đã chiếm tới 60% tổng hàng hóa.

Bà Tạ Thị Thanh Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn



Tôi rất vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội đã luôn đồng hành cùng Công ty triển khai các chương trình hành động phục vụ công tác an sinh xã hội cũng như triển khai một số lớp tập huấn, hội nghị hướng dẫn về pháp luật trong quá trình kinh doanh, đồng thời cũng liên kết cùng Công ty triển khai các chương trình xã hội hóa trong mỗi dịp tết đến xuân về. Song song với đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã định hướng cho doanh nghiệp những bước tiến để triển khai, hội nhập cùng quốc tế.

nhân Việt Nam, hàng năm, Hiệp hội đều tổ chức kỷ niệm sự kiện này nhằm tuyên truyền, quảng bá về vai trò, vị thế của doanh nghiệp, doanh nhân trong đời sống kinh tế - xã hội đồng thời đồng viên cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước. Chính những hoạt động trên đã kịp thời cổ vũ các

doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đạt doanh thu ngày càng cao, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm 2017, cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt 32.280 tỷ đồng, tăng 9,98%.

THU THỦY

Nữ doanh nhân trong tiến trình công nghiệp hóa



Doanh nhân Phan Thị Châm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Bánh kẹo Bào Hưng tâm huyết với nghề sản xuất bánh kẹo. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Hiểm có dân tộc nào trên thế giới phụ nữ lại đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội như ở Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Ngay từ những buổi đầu lập nước, khi gặp nạn ngoại bang xâm lược, Bà Trưng, Bà Triệu đã đứng binh khởi nghĩa đánh đuổi quân thù... Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, biết bao tấm gương các mẹ, các chị không tiếc máu xương, không ngại hy sinh, gian khổ, cống hiến không chỉ cuộc đời mình mà cả con em mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để ca ngợi, vinh danh những đóng góp của người phụ nữ trong đời sống xã hội, ngày nay, vị trí và hình ảnh người phụ nữ đã được nâng tầm. Họ được hưởng các quyền lợi, nghĩa vụ bình đẳng như nam giới. Thế nhưng, để có được những thành quả ấy, họ đã phải bền bỉ đấu tranh qua hàng thế kỷ. Từ xa xưa, thân phận người phụ nữ không được xem trọng, đặc biệt khi sống trong xã hội phong kiến thân phận của họ luôn bị coi thường. Tuy vậy, ở hoàn cảnh nào, xã hội nào, người phụ nữ Việt Nam cũng không mất đi những đức tính tốt đẹp mang tính truyền thống: "công, dung, ngôn, hạnh".

Ngày nay, đất nước đã chuyển mình, người phụ nữ không phải sống trong sự bất công, vùi tro của người phụ nữ đã được đề cao, họ không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn

là những người lính xung kích trên mọi lĩnh vực.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lớp phụ nữ đi trước, trong công cuộc đổi mới hiện nay, đội ngũ doanh nhân nữ Thái Bình cùng cộng đồng doanh nhân nữ cả nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, "giỏi việc nước, đảm việc nhà", phong trào doanh nhân nữ Thái Bình ngày càng trưởng thành, phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia. Bên cạnh đó, đội ngũ doanh nhân nữ Thái Bình còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phát huy tiềm năng trí tuệ góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Hàng chục tỷ đồng của các doanh nghiệp, doanh nhân nữ đã đến với gia đình chính sách, gia đình có công và nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nhân nữ còn sát cánh cùng các cấp hội liên hiệp phụ nữ tổ chức nhiều lớp dạy nghề và thu hút lao động nữ vào làm việc tại các doanh nghiệp với mức lương ổn định.

Với kết quả đạt được, tính đến năm 2016 Thái Bình có 6 doanh nhân nữ vinh dự được nhận giải thưởng Bông hồng vàng, tiêu biểu là các chị: Vũ Thị Nga, Phó Tổng giám đốc Công ty An Thái; Nguyễn Thị Dung, Tổng giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Lam Sơn; Nguyễn Thị Vinh, Tổng giám đốc Công

ty Xuất nhập khẩu Tiến Thành; Vũ Thị Suốt, Phó Tổng giám đốc Công ty Nam Long; Vũ Minh Hiền, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Phó Giám đốc Công ty Dược Vật tư y tế. Đặc biệt, chị Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh, Tổng giám đốc Công ty Thương mại Hải Bình đã 4 lần được vinh dự được nhận giải thưởng Bông hồng vàng.

Ngoài số chị em được nhận giải thưởng Bông hồng vàng, Thái Bình còn nhiều nữ doanh nhân từng là chiến sĩ Trường Sơn. Thời chiến tranh các chị xông pha nơi trận mạc, khi đất nước thanh bình các chị là những nữ doanh nhân thành đạt, giàu lòng nhân ái, tiêu biểu là chị Phạm Thị Mỹ, Hội trưởng Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Dũng (thanh phố Thái Bình)...

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, chúng ta cần tin tưởng rằng các doanh nhân nữ trong cả nước nói chung và Thái Bình nói riêng với truyền thống vẻ vang của dân tộc, với bản lĩnh và nghị lực sẽ tiếp tục sáng tạo, sẵn sàng đổi mới với thách thức mới đầy cam go, khắc nghiệt của thương trường, chắc chắn các chị sẽ làm nên những điều phi thường, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế, góp phần vào sự phồn vinh của đất nước và nâng cao vị thế của doanh nhân nữ trong tiến trình hội nhập.

VŨ MINH HIẾN
(Phó Chủ tịch
Hội Doanh nhân nữ tỉnh)

ĐỒNG HƯNG

Đồn sức tiêu úng cứu lúa và cây màu

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, hơn 9.000ha lúa mùa chưa kịp thu hoạch và gần 2.000ha cây màu đã trồng của huyện Đồng Hưng bị ngập úng. Hiện các địa phương trong huyện đang dồn sức tiêu úng cứu lúa và cây màu.

Do mưa lớn kèm gió to nhiều ngày qua khiến mực nước trên hệ thống sông trực dẫn nước dâng cao, việc tiêu thoát nước từ các cánh đồng gặp khó khăn, các diện tích rau màu bà con nông dân đã trồng gồm bí xanh, bí đỏ, ngô, ớt, rau cải các loại đều bị ngập úng; hàng nghìn héct-a lúa bị đổ, chìm trong nước, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Ông Nguyễn Văn Đùn, thôn Duyên Tục, xã Phú Lương cho biết: Vụ này nhà tôi cấy 1 mẫu lúa Kim Cương 111, bông lúa to, nặng nên mưa to gió



Nông dân xã Đò Lương (Đồng Hưng) buộc dựng lại lúa bị đổ.

lớn đã làm một số diện tích bị đổ, ngập dưới nước. Do năm dưới nước mấy hôm nay nên hạt xanh thì có nguy cơ thối còn hạt chín

thì đang nảy mầm. Nếu trời tạnh, có gặt được cũng chỉ làm thức ăn cho gà, vịt. Là xã có phong trào trồng cây màu vụ đông

nhiều năm qua của huyện, đến nay, Đồng Xá đã trồng được hơn 100ha bí xanh, bí đỏ nhưng hoàn toàn bộ diện tích cây màu vụ đông

đã trồng và hơn 50% diện tích lúa bà con chưa kịp thu hoạch đã bị ngập trong nước. Đặc biệt, nhiều diện tích cây bí đã con rã lúa đặt bầu đã lên xanh, nay không chỉ bị ngập dưới nước mà còn bị lúa đổ đè lên làm dập nát, nếu không khẩn trương tiêu nước kịp thời sẽ ảnh hưởng đến năng suất lúa và cây màu đã trồng. Ông Phạm Văn Hạnh, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Sáng ngày 10/10, chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng cùng nông dân đảm nhiệm dưới mưa tiêu thoát nước cứu lúa và rau màu, dùng dây tạt ở đầu thị giải tỏa ở đó, đồng thời tổ chức vớt bèo bống khơi thông dòng chảy trên các sông trên địa bàn. Nhiều gia đình đã dùng máy bơm tiêu nước trên ruộng để bảo vệ cây màu vụ đông. Ngay khi mưa tạnh chúng tôi sẽ huy động máy gặt và nhân lực gặt tay để nhanh chóng thu hoạch lúa chín, giảm thiệt hại cho bà con nông dân.

Vì lúa mùa chín kèm theo mưa liên tiếp nhiều ngày qua nên hầu như toàn bộ diện tích lúa của xã Đồng Hợp chưa được thu

hoạch. Từ đêm ngày 9/10 đến nay, với lượng mưa trên 170mm công gió to đã làm hơn 100ha lúa của nông dân trong xã bị đổ, chìm dưới nước. Ông Đỗ Nguyễn Tường, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để chống úng giải cứu lúa, xã đã huy động hơn 20 cán bộ trực tiếp vớt bèo bống trên các dòng sông, dòng kênh với chiều dài gần 2km; đồng thời, vận động nông dân tranh thủ tiêu thoát nước những diện tích lúa bị đổ, khơi thông dòng chảy và tranh thủ tiêu thoát nước thu hoạch lúa đã chín được 80% trở lên.

Không riêng Đồng Xá, Đồng Hợp, hiện ở tất cả các địa phương trên địa bàn huyện Đồng Hưng công tác tiêu thoát nước đang được cán bộ và nông dân nhanh chóng thực hiện. Để kịp thời tiêu úng cứu lúa và cây màu, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đã tổ chức bơm tiêu thoát nước tại cống Lấp và cống Hậu Thượng; các trạm bơm đã triển khai tổ chức vận hành bơm tiêu úng, mở cống tiêu, đóng cống tưới... Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Xi nghiệp cho biết:

Ngày từ sáng ngày 10/10, chúng tôi đã vận hành các máy bơm để bơm tiêu thoát nước, bơm đến khi nào nước cạn thì dừng, nếu trời tiếp tục mưa, mực nước lên cao thì lại tổ chức bơm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy động công nhân phối hợp với các xã vớt bèo bống, vật cản trên các sông trực để dòng chảy thông thoáng, tiêu nước nhanh.

Thực hiện công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo tiêu úng, khắc phục ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới bảo vệ sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân, UBND huyện Đồng Hưng đã huy động các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các ban, ngành xuống các xã chỉ đạo công tác tiêu úng giải cứu lúa và cây màu; dùng các cuộc họp không cần thiết để kiểm tra, chỉ đạo công tác chống úng; chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện phân công cán bộ kỹ thuật xuống các xã tuyên truyền, hướng dẫn

nông dân các biện pháp khắc phục hậu quả mưa úng, đặc biệt là khi nước rút thì phun thuốc gi, bón phân gi cho cây vụ đông để phòng, chống sâu bệnh, giúp cây sinh trưởng tốt sau thiên tai. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện nay, tiêu úng cứu lúa, cứu cây màu là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu mà toàn huyện đang dốc sức thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện, Ban CHQS huyện huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ về một số xã gặt lúa giúp dân; học sinh các trường THCS, THPT nghỉ học để về giúp gia đình gặt lúa. Tạnh mưa, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc cây trồng; những cây trồng còn thời vụ sẽ tiếp tục cho gieo trồng lại; tận dụng những cây màu vụ đông ư lạnh để bù đắp cho diện tích cây màu vụ đông ư ấm mất do ngập úng và diện tích lúa mùa bị ngập, năng suất thấp.

THU HIẾN